

ทันหุ้น - กลุ่ม KTIS มั่นใจสายธุรกิจเอทานอลไตรมาส 4/2559 สดใส ปริมาณความต้องการสูง ไซร์ 9 เดือนแรกปริมาณการขายโต 10% คาดทั้งปีมียอดจำหน่ายมากกว่า 70 ล้านลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันหนน แยมผลงานปี 2560 เด็ดดีกว่าปีนี้ ตั้งเป้าทิบอ้อย 8-8.5 ล้านตันอ้อย คาดราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้นสูงกว่า 20 เซนต์ต่อปอนด์

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความต้องการใช้เอทานอลในประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการจำหน่ายเอทานอลของบริษัทใน 9 เดือนแรกของปีนี้เติบโตขึ้นจากปีก่อนกว่า 10% โดยคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีปริมาณการจำหน่ายเอทานอลสูงกว่า 70 ล้านลิตร ซึ่งในรอบ 9 เดือน จำหน่ายไปแล้วประมาณ 54.60 ล้านลิตร มีรายได้ประมาณ 1,212 ล้านบาท

● **ธุรกิจเอทานอลพุ่งแรง**

“ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี เป็นช่วงที่ความต้องการใช้เอทานอล

# KTISธุรกิจเอทานอลสดใส ยอดขายเข้าเป้า 70 ล้านลิตร

สูงกว่าไตรมาสอื่นๆ ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกัน เอทานอลที่เราผลิตด้วยกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน จึงขายในประเทศทั้งหมด ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ราคาเอทานอลสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงเชื่อว่าไตรมาสนี้ สายธุรกิจเอทานอลของ KTIS จะเป็นสายธุรกิจหนึ่งที่ทำผลการดำเนินงานได้ดี” นายณัฐบัญญัติกล่าว

ทั้งนี้สายธุรกิจเอทานอลของกลุ่ม KTIS ดำเนินการภายใต้ บริษัท เอก รัชพัฒนา จำกัด (ถือหุ้นโดย KTIS 100%) ซึ่งนับว่าเป็นโรงผลิตเอทานอลที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่เป็นบริษัทปิโตรเลียมรายใหญ่ของประเทศในเรื่องของการส่งมอบสินค้า ได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ไม่เคยขาดตกบกพร่อง เพราะสามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่ม KTIS มีโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยที่มีกำลังการผลิตต่อวันสูงที่สุดในโลก จึงมีโมลาสเพียงพอที่



>>> **ณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล**

จะป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม จากการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม KTIS จึงได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพลอยได้ (By Products) จากเอทานอล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้ใช้สารปรับปรุงดินคุณภาพดี ในราคา

ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ได้อ้อยคุณภาพดี เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี เป็นประโยชน์ทั้งกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล

● **ตั้งเป้าทิบอ้อย 8-8.5 ล้านตัน**

สำหรับผลประกอบการปี 2560 คาดรายได้และกำไรสุทธิปีนี้จะเติบโตดีกว่าปีนี้ โดยอัตรากำไรขั้นต้นก็น่าจะดีกว่าปี 2559 จากที่ 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 21.63% และมีโอกาสกลับไปใกล้เคียงกับปี 2558 ที่ 26.37% จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นมาที่สูงกว่า 20 เซนต์ต่อปอนด์ จากปีนี้เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 17-18 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นผลจากความต้องการบริโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีน อินเดีย และอาเซียน เป็นต้น

ขณะที่บริษัทจะเริ่มเปิดทิบอ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าทิบทั้ง 3 โรงงานคือ เกษตรไทย รวมผล และไทยเอกลักษณ์ มากกว่าฤดูการผลิตปี 2558/2559 ไม่น้อยกว่า 10% หรือมีปริมาณราว 8-8.5 ล้านตันอ้อย ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพของน้ำตาลสูงขึ้นด้วย ☺